



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ วรรคสี่ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมะเถาดี วาจิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมะภาดี วาจิ	ประธานสภา อบต.		
๒.	นายชะหะมะ เต๊ะบาชอ	รองประธานสภา อบต.		
๓.	นายมะแซ อาลีเยาะมิง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑		
๔.	นายอนุามาเบ เจะมุดอ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒		
๕.	นายพาลียา ลีเยาะเบ็ง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓		
๖.	นายแวอาแซ ยามากีแย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓		
๗.	นายมะซ็ือแม็ง ลีเยาะเบ็ง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔		
๘.	นางสาวกฤษณ์ มานี	เลขานุการสภา อบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมาหะมะ สารอเอง	นายก อบต.		
๒.	นายมะเย็ง มะลี	รองนายก อบต.		
๓.	นางสาวตีมีเนาะ ชาจิ	เลขานุการนายก อบต.		
๔.	นายฮัมดี อุเซ็ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕.	นางสาวนุรไอนี ดาโอะ	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖.	นางสาวอามีเนาะ บือราเฮง	จพง.การเงินและบัญชี		
๗.	น.ส.มยุรา ประชุมกาเยาะมาต	นักจัดการงานทั่วไป		
๘.	นางนโรปียะห์ นิสนิ	ผอ.กองการศึกษา		

ผู้มาประชุม จำนวน๕..... คน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน๐..... คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน๕..... คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุมแล้ว นายมะเถาดี วาจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา อบต.

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ เรื่อง สถานที่เือกเทศ สำหรับแยกกักกักกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรค COVID-๑๙ (Coronavirus Disease in ๒๐๑๙) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดคณะทำงานระดับตำบล ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยให้มีหน้าที่ สำรองผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกักกักกัน เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ตำบลบือระ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบือระจึงประกาศให้สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านบาโงยือริง เป็นสถานที่เือกเทศสำหรับแยกกัก กักกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรค COVID-๑๙ โดยได้ประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

๑.๒ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามหนังสือที่ ปน ๐๐๒๓.๑๖/๑๐๘๗ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ได้ปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการป้องกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓แล้ว นั้น จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้กระแสตื่นตัวการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวอำเภอสายบุรีจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคและวิธีการเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาภาชนะ/ถังขยะฝอยติดเชื้อ พร้อมกำหนดจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ประชาชนในพื้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเพียงพอ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บรวบรวมและขนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นประจำวัน เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะพิษต่อไป

๔. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและอันตรายจากการปฏิบัติงาน จึงแจ้งมาให้ผู้บริหารและสมาชิกทราบ เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ สมัยสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีด้วยครับ

เลขานุการสภา อบต.

ดิฉันขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมได้ทำการตรวจสอบแล้ว(เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภา ตามที่ได้แจกจ่ายเอกสารให้กับสมาชิกสภาที่ได้เข้าร่วมประชุม)

ประธานสภา อบต.

ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาดังกล่าวไปแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะขอแก้ไขผมจะขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรอง จำนวน ๖ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)
รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา โดยไม่มีการแก้ไขด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา อบต.

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปลัด อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อระ ได้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึข้อมูลในระบบในการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผิดพลาด ขนาด BTU ของ เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นเพื่อการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความรายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แยกเป็น</p> <p>ขนาด ๑,๘๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท</p> <p>ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท</p> <p>โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู และ ๓๖,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒.ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น</p> <p>ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น ละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้</p>	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แยกเป็น</p> <p>ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท</p> <p>ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท</p> <p>โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู และ ๓๖,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒.ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น</p> <p>ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น ละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็น เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอก อากาศ ๖.มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ ๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑.แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิทซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว ๔ เมตร สาย ไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร จัดซื้อราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๘ ข้อ ๕๒	- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็น เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอก อากาศ ๖.มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ ๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑.แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิทซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว ๔ เมตร สาย ไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร จัดซื้อราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๘ ข้อ ๕๒

ในการนี้ จึงขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ตามที่ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดหรือไม่
หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา อบต.

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต. มีมติเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภา อบต.

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี


ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.


(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวกฤษณ์ มานี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บือระ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

ลงชื่อ  ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายแวอาแซ ยามากีแย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายมะชื้อแม็ง ลีเยาะเบ็ง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายมะแซ อาลีเยาะมิง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่...๓... ครั้งที่...๑/๒๕๖๓... เมื่อวันที่...๕ ส.ค. ๒๕๖๓... ประธานสภา อบต.บือระ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ 
(นายมะเกาดี วาจิ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือระ